
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 25๖๖ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน 256๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
ผู้มาประชุม  
                   ชื่อ – สกุล                 ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นายสมมารถ  ผ่องสุวรรณ  รองประธานสภาฯ สมมารถ  ผ่องสุวรรณ 
2. นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช  สมาชิกสภา อบต. ม.๑ ขวัญฤทัย  เกื้อเดช 
3. นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง   สมาชิกสภา อบต. ม.๓ จิรวัฒน์ จิตรเท่ียง 
4. นายเลาะ อิฐฤทธิ์   สมาชิสภา อบต. ม.๔ เลาะ  อิฐฤทธิ์ 
5. นายสุนิน  ทอดท้ิง   สมาชิกสภา อบต. ม.๕ สุนิน  ทอดท้ิง 
6. นายจาตุรงค์  ส่งแสง   สมาชิกสภา อบต. ม.๗ จาตุรงค์  ส่งแสง 
7. นายสมปอง  ชัยศิริ   สมาชิกสภา อบต. ม.๙ สมปอง  ชัยศิริ 
8. นายสุริยันต์  อยู่ล่าย   เลขานุการสภาฯ  สุริยันต์  อยู่ล่าย 

                      
ผู้ลาประชุม  จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภาฯ อบต. ม.๖  
 
ผู้ขาดประชุม จ านวน ๑ คน ได้แก่ นายวรพงศ์ มานะกล้า ประธานสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๑3  คน  ได้แก่ 
 
  ชื่อ-สกุล      ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 
1. นายเอกชัย  หลงขาว   นายก อบต. นาทอน เอกชัย  หลงขาว  
2. นายสุวรรณ สิงห์อินทร์   รองนายก อบต. นาทอน สุวรรณ สิงห์อินทร์ 
๓. นายมามูด  ย่าเหล   รองนายก อบต.นาทอน มามูด ย่าเหล 
๔. นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน   รองปลัด อบต.  สรวีย์  ตาเดอิน 
๕.        นางซารีต้า เด็นหลี   หัวหน้าส านักงานปลัด ซารีต้า เด็นหลี 
๖. นางสาวปรีดา  แก้วกรรมพฤกษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ 
๗. นายอับดุลเลาะ อาบะห์   ผู้อ านวยการกองช่าง อับดุลเลาะ อาบะห์ 
๘. นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร 
๙. นางกันทิมา เจริญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการ กันทิมา เจริญฤทธิ์ 
๑๐. นางสาวจิราภร โส๊ะตรี   นักจัดการงานท่ัวไป จิราภร โส๊ะตรี 
๑๑. นายวีรพงศ์ แสงจันทร์   นักวิเคราะห์ฯ  วีรพงศ์ แสงจันทร์ 
๑๒. นางสาวขวัญหทัย สุริยะมณี  นักวิชาการพัสดุ  ขวัญหทัย สุริยะมณี 
๑๓. นางสุนีย์ แก้วกุก    ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ สุนีย์ แก้วกุก 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  

- เลขานุการสภาฯได้ด าเนินการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมท่ี
ได้ลงช่ือและอยู่ในท่ีประชุมสภาฯ ปรากฏว่าครบองค์ประชุม และเชิญนายสมมารถ      
ผ่องสุวรรณ ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖  
- นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาดังนี้  

  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - แจ้งการลาป่วย ได้แก่ นายสว่าง ประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ บ้านท่าข้ามควาย 
 ๑.๑ แนะน าข้าราชการที่โอน (ยา้ย) มาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน   
ประธานสภาฯ - ขอให้พนักงานส่วนต าบลท่ีโอน (ย้าย) แนะน าตัว 
นางสาวขวัญหทัย สุริยะมณี - ข้าพเจ้านางสาวขวัญหทัย สุริยะมณี ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ โอน (ย้าย) มาจาก

เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ 
ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ เม่ือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สมาชิก
สภาฯ จะแก้ไขหรือไม่ ขอมติรับรองโดยการยกมือ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 
จ านวน ๗ คน 

มติท่ีประชุม  - รับรอง         ๖   เสียง 
ไม่รับรอง -      เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ รองประธานสภาฯ 

และ  นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ ท่ี ๑ บ้านนาทอน เนื่องจากลา
ประชุมสภาฯ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑ การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เร่ือง การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

นาทอน เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ 
นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอน เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งนายอ าเภอทุ่งหว้าได้ให้
ความเห็นชอบและองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เมษายน 
๒๕๖๖ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ได้ส่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
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ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ 
นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงรายละเอียดร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ ท่ีได้ผ่านขั้นตอนการทบทวนแผน ซึ่งโครงการ
ท่ีบรรจุในร่างแผนฯ ได้ผ่านการจัดท าประชาคมหมู่บ้านตามความต้องการของประชาชน 
จะได้น าไปด าเนินการเพื่อพัฒนาต าบล ความส าคัญของโครงการถ้าไม่ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินโครงการได้ รายละเอียดมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องช้ีแจง 

นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร – ในฐานะหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ 
ช้ีแจงรายละเอียดร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีโครงการต่างๆท่ีบรรจุในแผนได้มา
จากการจัดท าประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่ จากหน่วยงานราชการในพื้นท่ี จากแผนชุมชน/
หมู่บ้าน จากส่วนราชการต่างในองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้โครงการต่าง ๆ ได้
รวบรวมจัดท าร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ และได้ผ่านความเห็นชอบร่างแผน
จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับท่ี ๒ ครั้งท่ี     
๑/๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน ท่ีได้จัดท ารวบรวมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
โดยน าข้อมูลจากการวิจัยชุมชนข้อมูลต าบล Tcnap  

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๒ แผนงาน 
ได้แก่ 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน  
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญหาและการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
๔. ยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานเกษตร 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ในแต่ละยุทธศาสตร์จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
เป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้ฝ่ัง   
อันดามัน แผนพัฒนาจังหวัดสตูล และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ผ่านการวิเคราะห์ Swot จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
 ส่วนท่ี ๓ โครงการต่าง ๆ ท่ีบรรจุในยุทธศาสตร์ท้ัง ๕ ในแผนงานต่าง ๆ จ านวนท้ังส้ิน   
81 โครงการ  งบประมาณท้ังหมด 9,400,000  บาท  
 ส่วนท่ี ๔ การติดตามและประเมินผล เป็นข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินและติดตาม 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี และฐานะ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาฯ ท่ีมีนายสว่าง ประกอบ สมาชิก
สภา อบต. หมู่ ท่ี ๖ และนายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ท่ี ๙ ท่ีได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ เพราะสามารถน าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน โครงการท่ีบรรจุในแผนฯ เป็นโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ ท่ีผ่านมา
โครงการบรรจุในแผนเยอะจนไม่ผ่านตัวชี้วัด เช่น ในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ มีโครงการ
บรรจุท้ังส้ิน ๑๕๙ โครงการ แต่ได้ด าเนินการโครงการจริง ๖๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๖๒ เท่านั้น  

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
โครงการท่ีบรรจุในร่างแผนฯ ท่ีเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องและซ้ าซ้อนของโครงการ 
รายละเอียดระยะทางอาจไม่ถูกต้อง ในส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย  - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนและประธานคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนฯ ช้ีแจงข้อมูลในร่างแผนฯ บางส่วนจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง การ
ทบทวนแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าโดย
ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อนท่ีจะประกาศใช้แผนฯ ในกรณีการแก้ไขแผนฯ เช่น 
แก้ไขค าผิด ย้ายป ีพ.ศ. ราคากลางไม่ถูกต้อง จะเป็นอ านาจของผู้บริหารฯ 

ประธานสภาฯ - สอบถามมติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ โดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ 
ท้ังหมด ๗ คน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๖   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ  
๔.๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อ
จัดซ้ือชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP ๑ เฟส ๒ จ านวน ๑ ชุด 
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ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง เหตุผล รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP ๑ เฟส ๒ จ านวน ๑ ชุด 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ – ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP ๑ เฟส ๒ จ านวน ๑ ชุด เพราะ
จัดซื้อมาทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ใช้ส าหรับงานกิจการประปา โครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าท่ี 267  
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อชุดปั้มน้ า
บาดาล ๒ HP ๑ เฟส ๒ จ านวน ๑ ชุด เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท ใช้
เกณฑ์ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยการโอนลดเงิน
งบประมาณจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ท่ีต้ังไว้ 
๕๙๕ ,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕๐ ,๘๐๐.๐๐ บาท โอนลด 
๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๒๒๒,๓๐๐.๐๐ บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อ
ชุดปั้มน้ าบาดาล ๒ HP ๑ เฟส ๒ จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท ขอมติ
โดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๗ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๖   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 
๔.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงานเพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน ๑ ตัว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง เหตุผล รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน ๑ ตัว 

นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 
จ านวน ๑ ตัว เนื่องจากจัดซื้อมาใช้ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
อื่นมอบหมายผู้อ านวยการกองคลังช้ีแจง 
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นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ – ในฐานะผู้อ านวยการกองคลังได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียด
การโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๔ ซม. ลึก ๗๗.๓ ซม. และสูง ๗๕ ซม. 
จ านวน ๑ ตัว เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยการโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๓,๔๐๐.๐๐ 
บาท โอนลด ๙,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑๔๔,๔๐๐.๐๐ บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เห็นด้วยท่ีจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ เพราะมีความจ าเป็นท่ี
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และขอให้การสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับปริมาณงานหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะอนุมัติและเสนอแนะควรมีการขยายอาคารเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เนื่องจากปัจจุบันสถานท่ีในห้องคับแคบ  

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงอัตราก าลังปัจจุบันมีพนักงาน
ส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีสอดคล้องกับปริมาณหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ ในส่วนอาคารสถานท่ี ห้อง
ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ คับแคบไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในอนาคตจ าเป็น
ท่ีต้องมีการขยายอาคารส านักงาน ท้ังนี้ได้แจ้งต่อผู้บริหารฯ เพื่อพิจารณาแล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงานเพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน ๑ ตัว งบประมาณ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ขอ
มติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๗ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๖   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

 ๔.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๑ เคร่ือง 

ประธานสภาฯ -ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจง เหตุผล รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน ๑ เครื่อง  
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นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อ
จัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานกู้ชีพ ปัจจุบันท่ีใช้เป็นเครื่องโทรศัพท์รุ่นเก่าใช้งบประมาณส่วนตัวจัดซื้อ 
คุณภาพโทรศัพท์ไม่รองรับเทคโนโลยีส่ือออนไลน์ต่าง ๆ จ าเป็นต้องจัดซื้อโทรศัพท์ท่ีเป็น
สมาร์ทโฟนเหมาะกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การส่ือสารรับแจ้งเหตุ การรายงาน 
ส าคัญมากต่อการปฏิบัติงาน รายละเอียดอื่น ๆ มอบหมายรองปลัดช้ีแจง 

นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน - ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารสุขฯ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง
รายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ 
๕,๔๙๙.๐๐ บาท ใช้เกณฑ์ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ โดย
การโอนลดเงินงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
งบประมาณต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
โอนลด ๕,๔๙๙.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๔,๕๐๑.๐๐ บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช – ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน เห็น
ด้วยท่ีจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพราะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
งานกู้ชีพ ๑๖๖๙  

นายจาตุรงค์ ส่งแสง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะอนุมัติและเสนอแนะควรจัดซื้อโทรศัพท์ท่ีมีราคาแพงกว่านี้เพราะจะได้คุณภาพท่ี
ดีกว่า 

ประธานสภาฯ - ขอมติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 
๕,๔๙๙.๐๐ บาท ขอมติโดยการยกมือ จ านวนผู้เข้าประชุมสภาฯ ท้ังหมด ๗ คน  

มติท่ีประชุม อนุมัติ  ๖   เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง ๑  เสียง  ได้แก่  นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ - ส่ังพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที 
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 ๔.๕ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เป็น
คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดสภาวะคลอดก่อนก าหนด 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน เป็นคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดสภาวะ
คลอดก่อนก าหนด 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง เหตุผลเนื่องจากได้มีหนังสือส่ังการให้มีการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดสภาวะคลอดก่อนก าหนด ในส่วนรายละเอียด
อื่นมอบหมายรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 

นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน - ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารสุขฯ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง
ตัวแทนสมาชิกสภาท่ีได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นจะได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน
ก าหนด มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางและเป้าหมายการขับเคล่ือนโครงการ ขับเคล่ือน ระดับ
ท้องถิ่น ประสานงาน บูรณาการรับเครือข่ายต่างๆ เสนอแนะและให้ค าปรึกษา แต่งต้ัง
อนุกรรมการหรือคณะท างาน ท้ังนี้เมื่อออกค าส่ังแต่งต้ังแล้ว จะรายงานอ าเภอและ
จังหวัดต่อไป 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เสนอช่ือ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี 
๑ บ้านนาทอน มีผู้รับรองได้แก่ นายจาตุรงค์ ส่งแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี และ นายสุนิน ทอดท้ิง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลนาทอน เสนอช่ือ เพิ่ ม เติม เป็นอันว่าต าแหน่ ง
คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน
ก าหนด ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 

 ๔.๖ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลนาทอนเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนต าบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน 

ประธานสภาฯ  - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผล รายละเอียด การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคล่ือนต าบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ 
วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน 

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ - ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนช้ีแจง เหตุผลเนื่องจากได้มีหนังสือส่ังการให้มีการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนต าบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน ในส่วนรายละเอียดอื่น
มอบหมายรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง 
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นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน - ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารสุขฯ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจง
ตัวแทนสมาชิกสภาท่ีได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นจะได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการขับเคล่ือนต าบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน มีหน้าท่ี
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการขับเคล่ือนโครงการ ขับเคล่ือน ระดับท้องถิ่น 
ประสานงาน บูรณาการรับเครือข่ายต่างๆ เสนอแนะและให้ค าปรึกษา แต่งต้ัง
อนุกรรมการหรือคณะท างาน ท้ังนี้เมื่อออกค าส่ังแต่งต้ังแล้ว จะรายงานอ าเภอและ
จังหวัดต่อไป 

นายสุนิน ทอดท้ิง - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา เสนอช่ือ 
นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้าน
นาทอน มีผู้รับรองได้แก่ นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร และ นายสมปอง ชัยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือน
ต าบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนเสนอช่ือเพิ่มเติม เป็นอันว่าต าแหน่งคณะกรรมการขับเคล่ือน
ต าบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย เกื้อเดช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๑ บ้านนาทอน 

 ๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน สนามกีฬากลางอ าเภอทุ่งหว้า 
ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารช้ีแจง เหตุผลการรับโอนทรัพย์สิน สนามกีฬากลางอ าเภอทุ่งหว้า 
นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการรับโอนทรัพย์สิน 

สนามกีฬากลางอ าเภอทุ่งหว้า เนื่องจากจะได้พัฒนาสนามกีฬาให้มีความสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน ในส่วนรายละเอียดมอบหมายผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ช้ีแจง 

นางสุนีย์ แก้วกุก ในฐานะผู้อ านวยการกองศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯ ช้ีแจงรายละเอียดการ
รับโอนสนามกีฬากลางอ าเภอทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับแจ้งการ
มอบส่ิงปลูกสร้างสนามกีฬากลางแจ้งในภูมิภาคระดับอ าเภอและต าบล งบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๔๒ และได้รับการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบการดูแลสนามกีฬากลาง
อ าเภอทุ่งหว้าในปี พ.ศ.๒๕๕๓  โดยมีรายละเอียด  

  ๑. สนามกีฬากลาง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ 
  ๒. อาคารอัฒจันทร์มีหลังคายาว ๑๐ เมตร กว้าง ๓๕ เมตร 
  ๓. สนามฟุตบอลมาตรฐานและอุปกรณ์สนาม ๑ สนาม 
  ๔. ระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างพร้อมตู้ควบคุม จ านวน ๓๕ ดวง 
  ๕. สนามบาสเกตบอล ยาว ๓๒ เมตร กว้าง ๑๙ เมตร 
  ๖. โรงสูบน้ ายาว ๓ เมตร กว้าง ๓ เมตร 

ท้ังนี้ท่ีผ่านมาไม่ปรากฏว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อการรับโอนทรัพย์สิน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีความเห็นว่าตามมาตรา ๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญั ติ และ
ข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
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ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
ส าหรับกรณีอื่นท่ีมิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีทีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับ
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและเมื่อได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ จึงน าเรื่องเสนอสภาพิจารณา  

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เห็นด้วยท่ีจะรับโอน เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้มีการพัฒนาสนาม
ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะรับโอนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อจะได้พัฒนา ก่อสร้างลู่วิ่ง และอื่น ๆ ให้มีความพร้อม
สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หากสภาฯ มีมติรับโอนทรัพย์สิน ก็จะ
ได้ด าเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ พร้อมท้ังขอถอนสภาพ ให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
สนามใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนรับโอนทรัพย์สิน สนามกีฬากลางอ าเภอ
ทุ่งหว้า ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา 
จ านวน ๗ ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน   ๖  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน   –  เสียง 
  งด ออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง ได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

 ๔.๘ พิจารณารับโอนกิจการประปา หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ได้แก่ กิจการประปาที่
โรงเรียนท่าศิลา, กิจการประปาสามแยก, กิจการประปาบ่อบาดาลช่องติงมุด,กิจการ
ประปาห้วยตะแบก 

ประธานสภาฯ - ขอให้ผู้บริหารฯ ช้ีแจงเหตุผลการรับโอนกิจการประปา หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา 
นายเอกชัย หลงขาว - ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเหตุผลการรับโอนกิจการประปา 

หมู่ท่ี ๕ บ้านท่าศิลา ได้แก่ กิจการประปาท่ีโรงเรียนท่าศิลา, กิจการประปาสามแยก, 
กิจการประปาบ่อบาดาลช่องติงมุด, กิจการประปาห้วยตะแบก เนื่องจากได้มีหนังสือจาก
คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ได้แจ้งขอโอนกิจการประปาคืน โดยให้เหตุผลการ
คืนว่าไม่สามารถบริหารจัดการได้ ขาดศักยภาพ ไม่มีเวลาในการบริหารและมีมติ
ประชาคมผู้ใช้น้ าให้โอนคืนให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารแทน การรับโอนในส่วน
กิจการประปาห้วยตะแบกท่ีมีภาระผูกพันเรื่องค่าน้ าท่ีจ าหน่ายให้กับทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน ต้องมีการประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
อนาคต 
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นายสุนิน ทอดท้ิง ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ ท่ี ๕ บ้านท่าศิลาและ
คณะกรรมการกิจการประปา หมู่ ท่ี ๕ ท่าศิลา ช้ีแจง กิจการประปาของหมู่บ้านไม่
สามารถบริหารได้ตามเหตุผลท่ีได้แจ้ง ได้น าส่งรายละเอียด ส าเนารายงานการประชุม
ของสมาชิกผู้ใช้น้ า บัญชีรายรับ รายจ่าย ทะเบียนคุมรายช่ือผู้ใช้น้ าและรายละเอียด
บัญชีครุภัณฑ์ กรณีกิจการประปาห้วยตะแบก มีการจ าหน่ายน้ าให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน ในส่วนระบบสูบน้ าค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ด าเนินการท้ังหมด 

นายสมปอง ชัยศิริ - ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๙ บ้านวังเจริญราษฎร์ 
เห็นด้วยท่ีจะรับโอน เพราะประชาชนต้องใช้น้ าประปา กิจการต้องมีความพร้อมท่ีจะ
ดูแลบริหารจัดการ 

นายจาตุรงค์ ส่งแสง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๗ บ้านบารายี เห็นด้วยท่ี
จะรับโอน และเมื่อรับโอนก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนเรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายจิรวัฒน์ จิตรเท่ียง -ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน หมู่ท่ี ๓ บ้านช่องไทร สอบถาม
กรณีรับโอนรายได้จากการจ าหน่ายน้ าประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน
เป็นของหมู่บ้านหรือขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน แล้วจะลงมติแบบไหน
อย่างไร 

นายสุริยันต์ อยู่ล่าย - ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ช้ีแจงเมื่อรับโอนคืนแล้ว รายได้จาก
ทรัพย์สินก็จะเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล รายได้หรือรายจ่ายต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนการลงมติกรณีกิจการประปาห้วย
ตะแบกเห็นควรลงมติแบบมีเงื่อนไขว่าจะรับโอนต่อเมื่อมีมติเห็นชอบจากท่ีประชุม
ผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ในส่วน
กิจการประปาท่ีโรงเรียนท่าศิลา กิจการประปาสามแยก กิจการประปาบ่อบาดาลช่องติง
มุด ถ้าท่ีประชุมมีมติรับโอน ก็จะด าเนินการส ารวจทรัพย์สิน ผู้ใช้น้ า พร้อมภาระผูกพัน 
โดยจะเข้าไปรับบริหารจัดการ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 

ประธานสภาฯ  - สอบถามมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนพิจารณารับโอนกิจการประปา หมู่ท่ี ๕ 
บ้านท่าศิลา ได้แก่ กิจการประปาท่ีโรงเรียนท่าศิลา, กิจการประปาสามแยก, กิจการ
ประปาบ่อบาดาลช่องติงมุด ในส่วนกรณีกิจการประปาห้วยตะแบกลงมติแบบมีเงื่อนไข
ว่าจะรับโอนต่อเมื่อมีมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีสมาชิกสภา อยู่ในห้องประชุมสภา จ านวน ๗ 
ท่าน ลงมติโดยการยกมือ 

มติท่ีประชุมสภาฯ -  เห็นชอบ  จ านวน  ๖ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน  –  เสียง 
  งด ออกเสียง จ านวน  ๑ เสียงได้แก่ นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ ต าแหน่งรอง

ประธานสภาฯ ท าหน้าท่ีประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
-ไม่มี 

  
 ปิดประชุมเวลา 1๗.๐๐ น. 
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                (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายสุริยันต์  อยู่ล่าย) 

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน    

 

 

                        (ลงช่ือ)                                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสมปอง  ชัยศิริ  ) 

 

                        (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     ( นายสุนิน  ทอดท้ิง ) 

 

                        (ลงช่ือ)                                กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                ( นางสาวขวัญฤทัย  เกื้อเดช ) 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 
จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันท่ี...................................................... 

 
 

    (ลงช่ือ) 

                                               ( นายวรพงศ์  มานะกล้า ) 

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


